

**UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN  
SỞ TÀI CHÍNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *1333* /STC-ĐT

Điện Biên, ngày *14* tháng 7 năm 2021

V/v cung cấp thông tin, báo cáo, hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác kiểm toán Chuyên đề về Quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng tại các Đô thị giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Kính gửi:

- Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên;
- Các sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Văn bản số 1929/UBND-KT ngày 23/6/2021 của UBND tỉnh về việc cung cấp lập kế hoạch kiểm toán; Văn bản số 288/KV VII-TH ngày 18/6/2021 về đề cương khảo sát, lập kế hoạch kiểm toán của cuộc kiểm toán NSDP năm 2020 của tỉnh Điện Biên và chuyên đề quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng tại các Đô thị giai đoạn 2017-2020 của tỉnh Điện Biên.

Ngày 08/7/2021, Tổ khảo sát thu thập thông tin, số liệu phục vụ công tác kiểm toán thuộc Kiểm toán nhà nước khu vực VII đã lên làm việc với các sở, ngành và các đơn vị có liên quan của tỉnh, thành phố Điện Biên Phủ (thời gian làm việc 2,5 ngày), trong đó có nội dung kiểm toán Chuyên đề Quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng tại các Đô thị giai đoạn 2017-2020 của tỉnh Điện Biên, đồng thời các đơn vị giao đầu mối, tổng hợp và một số sở, ngành, đơn vị được kiểm toán đã cung cấp tài liệu, số liệu báo cáo theo Đề cương khảo sát thu thập thông tin để lập kế hoạch kiểm toán Chuyên đề. Tuy nhiên, qua kiểm tra, rà soát và đối chiếu các nội dung yêu cầu báo cáo số liệu, danh mục dự án, cung cấp tài liệu hồ sơ theo đề cương khảo sát của Kiểm toán nhà nước khu vực VII, các đơn vị cung cấp chưa đầy đủ, một số thông tin tài liệu đến nay chưa cung cấp. Sở Tài chính với vai trò là cơ quan được UBND tỉnh giao đầu mối, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan có trách nhiệm tổng hợp, gửi nội dung cung cấp thông tin và tài liệu về Kiểm toán nhà nước khu vực VII và ý kiến của Tổ khảo sát tại cuộc họp ngày 09/7/2021, đề nghị: Văn phòng UBND tỉnh, các sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thị xã, thành phố nội dung như sau:

1. Khẩn trương tổng hợp số liệu, đánh giá, thuyết minh báo cáo, cung cấp các tài liệu, hồ sơ có liên quan đến kiểm toán chuyên đề quản lý quy hoạch, cấp

phép xây dựng tại các Đô thị giai đoạn 2017-2020 của tỉnh Điện Biên theo Đề cương khảo sát của Kiểm toán khu vực VII (có phôi tô đề cương đính kèm), gửi Sở Tài chính tổng hợp chung để cung cấp cho Kiểm toán nhà nước khu vực VII đảm bảo nội dung, thời gian yêu cầu.

2. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, đôn đốc các phòng, gồm: Văn phòng UBND huyện, Tài nguyên và Môi trường, Hạ tầng kinh tế, Quản lý Đô thị, Tài chính - Kế hoạch tổng hợp báo cáo, cung cấp tài liệu; đồng thời giao đầu mối cho Văn phòng UBND huyện tổng hợp chung.

3. Văn bản, báo cáo của các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan gửi Sở Tài chính nhận tài liệu để cung cấp cho Kiểm toán phải được ký tên, đóng dấu của Thủ trưởng cơ quan của đơn vị đó. Đề nghị các đơn vị cử cán bộ làm đầu mối, cung cấp số điện thoại liên hệ và phối hợp với Sở Tài chính (thông tin qua phòng Đầu tư, số điện thoại 3824.722) để kiểm tra, đối chiếu danh mục tài liệu trước khi tổng hợp gửi Kiểm toán nhà nước khu vực VII.

4. Thời gian gửi về Sở Tài chính **chậm nhất ngày 17/7/2021**. Quá thời hạn nêu trên Sở Tài chính không nhận được báo cáo, tài liệu theo Đề cương khảo sát của Kiểm toán. Các đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, Kiểm toán nhà nước khu vực VII.

(**Lưu ý:** Mẫu biểu báo cáo theo Đề cương cho từng đơn vị, đề nghị các cán bộ đầu mối của đơn vị cung cấp địa chỉ email để Sở Tài chính chuyển mẫu biểu báo cáo)

Sở Tài chính mong nhận được sự phối hợp có hiệu quả của các đơn vị. /.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, ĐT.

**GIÁM ĐỐC**

**Đinh Bảo Dũng**